

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๓๗.๗/ว ๑๒๕๐



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๓๗.๗/ว ๓๔๗๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๔๑.๗/ว ๕
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้กับสถานประกอบการ
ร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป และร่วมรณรงค์จัดงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า งานบุญประเพณีประจำ
ท้องถิ่น และงานมงคลอื่น ๆ ในพื้นที่ให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งปี ภายใต้แนวคิด “เลี้ยงหล้า
ในงานบุญเท่ากับบาป” โดยสามารถปรึกษาการรณรงค์ได้จากผู้ประสานงานระดับภาค โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถส่งผลงานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า [http://forums.
stopdrink.com](http://forums.stopdrink.com) ได้โดยตรง หรือเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้ทำการ
เชื่อมโยงข้อมูลบนเว็บไซต์กับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากได้รับทราบข้อมูล
จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ถึงการเกิดอุบัติเหตุจากรอง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงสุดเฉลี่ยถึงวันละ
๑๐๐ คน ถือเป็นความเสี่ยงที่จะมีผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากรองมากกว่าช่วงปกติตลอดปี ถึง ๒.๖ เท่า และ
วันที่เกิดอุบัติเหตุจากรองสูงสุดคือวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงเป็น
สาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสะอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๘ , ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗